

một người đẹp) chỉ là một tổng hợp màu mỡ tinh khôi... không phải lúc nào cũng hiệu quả. Vì để tóc, mặc đồ lớn và nhất là chức vụ cao cấp của tôi, nhiều phụ nữ đã không ngần ngại theo

yêu đến ghét không mấy xa xôi, không mấy khó khăn. Các kinh nghiệm này ghi lại những ấn chứng đậm nét trong tôi và tôi muốn biết tại sao con người lại hành động như vậy. Phật giáo

thoại của Asian Classic Institute chỉ có 6 thánh giả tham dự. Bây giờ số người đến nghe pháp tại cơ sở này là 300. Sự thành công này phần lớn là do lời nói chuyện rất thích hợp với đại



đuổi tôi một cách trắng trợn, và trong những trường hợp như vậy, tôi phải nói thẳng với họ là tôi đã xuất gia. Mỹ quốc là một xứ sở mà mỗi liên hệ nam nữ được phát triển rộng rãi và tự do nên từ thuở nhỏ, trẻ con đã làm quen với lối sống này, và do vậy, không dễ gì gạt bỏ nhu cầu này ra khỏi cuộc sống. Nhưng nếu bạn đã sống trong tu viện nhiều năm qua, đã quyết tâm rời xa thế tục thì tâm trí bạn sẽ bận rộn với những điều cao siêu nghĩa lý hơn.

Thật ra, lúc còn nhỏ tôi không có một đời sống gia đình với những mối liên hệ tốt đẹp và có lẽ đây là một trong các lý do khiến tôi dẫn thân vào Phật pháp. Cha mẹ tôi chia tay sau một vụ ly dị không mấy thân thiện và tôi đã chứng kiến sự thay đổi tận gốc rễ của tình cảm lãng mạn; Từ yêu nhau tha thiết đến ghét nhau thậm tệ. Lúc ở trung học, tôi cũng trải qua một hoàn cảnh tương tự với một cô bạn gái và tôi nhận ra rằng từ



giải thích rằng sự bất hòa hợp trong mỗi liên hệ là do ý tưởng tiêu cực của những người trong cuộc đối với nhau và khi những ý tưởng này thay đổi thì tình cảm của chúng ta đối với người bạn tình cũng thay đổi. Tiêu cực ở đây có nghĩa là cái nhìn của chúng ta đối với người kia bị ảnh hưởng quá nặng bởi tình cảm cá nhân nên không chính xác, không thật và lãng mạn hoá.

Tôi còn học được nhiều kinh nghiệm khác nữa trong lúc làm việc tại công ty. Vì làm việc chung với những người Mỹ bình thường nên tôi học được lối nói chuyện hằng ngày của người Mỹ và tôi đã cố gắng diễn giảng Phật pháp theo lối nói hình dị này và kinh nghiệm cho thấy nếu chúng ta nói chuyện xa xôi, dùng các ý tưởng quá chuyên biệt... đều không hấp dẫn người nghe. Khởi đầu các bước pháp

chúng tại trung tâm này. Thánh giả ngày một nhiều và chúng tôi cứ phải nói rộng thêm cơ sở. Buổi đầu là phòng nguyện của một nhà thờ và bây giờ là phòng tập thể dục vĩ đại của các đội bóng rổ. Chúng tôi chẳng bao giờ quảng cáo nhưng số người nghe cứ tăng thêm. Lý do là họ thực sự có một nhu cầu, một đòi hỏi cần được đáp ứng.

"Nhu cầu bức thiết nhất của thánh giả là sự thoả mãn nội tại tức là sự bằng lòng với cuộc sống của mình. Đây là điều mà hầu như không ai ở Nữu Ước có được. So với tất cả thanh thiếu niên nhỏ khác trên thế giới, Nữu Ước là nơi khó tìm ra hạnh phúc nhất. Tôi không biết tại sao, có thể là vì ở đây người ta có tất cả mọi thứ. Đa số thánh giả đến với trung tâm đều có những khổ tâm cần được san sẻ, cần được giải thích. Họ đi tìm một giải đáp